

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐÙI

Số 573* Năm 12/ 2023 * Chúa nhật 26/03/ 2023

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

là thư mục từ

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

Trong Chúa Nhật thứ năm Mùa Chay Giáo hội cho chúng ta nghe bài Phúc Âm kể lại chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ cho Lazaro sống lại. Trong những ngày này họ đạo chúng ta đưa tiễn nhiều người qua đời, trở về với cát bụi. Chúng ta chứng kiến nhiều người đau bệnh đang phải đối diện với cái chết trong tương lai gần. Chúng ta chứng kiến nhiều người phải đau khổ vì cố gắng vượt qua cơn bệnh, tìm thầy chạy thuốc khắp nơi để cố gắng tiếp tục sống. Có người thành công nhưng cũng không ít người đành phải đối diện trực tiếp với cái chết. Cái chết thường để lại nỗi buồn cho đương sự cũng như cho những người thân. Ít có cái chết nào đem lại niềm vui cho người khác, có lẽ chỉ trừ cái chết của những người gian ác.

Niềm vui chỉ trở lại khi người ấy thoát khỏi cái chết. Có lẽ đây là trường hợp của gia đình Lazaro trong bài phúc âm. Lazaro đã chết và đã chôn trong mồ nhiều ngày rồi nhưng giờ đây sống lại nhờ sự can thiệp của Chúa Giêsu. Nếu cái chết làm cho con người đau khổ bao nhiêu thì sự sống lại làm cho mọi người vui mừng bấy nhiêu.

Tâm tình đó áp dụng vào Mùa Chay và Mùa Phục sinh rất hợp. Giáo hội thường so sánh tội lỗi nhất là tội nặng của chúng ta làm cho chúng ta chết và sự trở lại của chúng ta với Chúa làm cho chúng ta được sống. Nếu cái kết của tội là cái chết đời đời thì sự sống lại cũng là đời đời.

Mùa Chay mời gọi chúng ta ăn năn sám hối để cuộc sống chúng ta được thay đổi. Chúng ta không còn đi vào cõi chết nữa mà đi trên con đường vào cõi trường sinh. Tội lỗi làm chúng ta chết nhưng ân sủng của Chúa Kitô làm cho chúng ta được sống. Vì thế trong Mùa Chay Giáo hội mời gọi chúng ta ăn năn sám hối, từ bỏ con đường đi vào cõi chết để tiến bước trên con đường đi vào cõi sống.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

26/03/2023 CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY - A

HƯỚNG VỀ PHỤC SINH

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25)

Suy niệm: Đối với con người, một khi lưỡi hái tử thần đã buông xuống, thì mạnh như Hercule, giỏi như Cesar, quyền lực như Tần Thủy Hoàng, đẹp như Cléopâtre cũng đành cuốn gói đi về với cát bụi. Thế nhưng, có một người đã dám chống lại Tử Thần và đã chiến thắng. Đó là Đức Ki-tô Phục Sinh. Và tiếp bước theo Người, những người Ki-tô hữu cũng sẽ sống lại như thế. Nhờ vào đâu vậy? Thưa, nhờ tin và chịu **phép rửa** trong Đức Ki-tô, nghĩa là cùng *“chịu phép rửa trong cái chết của Người, anh em cũng sẽ được cùng sống lại với Người”* (Cl 2,12). Tất cả niềm tin, niềm hy vọng của người Ki-tô hữu được đặt trên nền tảng này.

Mời Ban: Hành trình đức tin của Mác-ta vào Đức Ki-tô Phục Sinh cho thấy sự phục Sinh không phải là cái gì bên kia cái chết, nhưng đang có mặt ngay tại đây, hôm nay và mọi ngày, nơi mỗi tâm hồn đón nhận và tin kính Ngài như Mác-ta, và Chúa không ngừng chất vấn bạn như đã chất vấn Mác-ta: *“Con có tin điều đó không?”*

Chia sẻ: Niềm tin vào Đức Ki-tô Phục Sinh có là động lực thúc đẩy bạn dần bước theo Chúa triệt để hơn không?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ hướng mọi việc mình làm, mọi sự kiện cuộc sống mình về màu nhiệm phục sinh.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, màu tím của mùa Chay là màu của tang tóc, đau khổ. Nhiều khi con cảm thấy hụt hẫng, tối tăm trong đời, nhất là khi đối diện với cái chết của những người thân. Xin cho màu trắng Phục Sinh giúp con can đảm trung thành sống theo những gì Mùa Chay đòi hỏi, để cũng được phục sinh với Chúa. Amen.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

- ❖ **Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi mọi tín hữu lập lại hành động tận hiến hàng năm cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria vào ngày 25 tháng Ba.**

Nhân Lễ Truyền Tin trọng thể vào Thứ Bảy đánh dấu một năm kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô thánh hiến nước Nga và Ukraina cho Đức Trinh Nữ Maria tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô với lời cầu xin cho hòa bình trên thế giới.

Vào cuối buổi tiếp kiến chung vào ngày 22 tháng 3, Đức Thánh Cha đã kêu gọi lập lại hành động tận hiến lịch sử này và kêu gọi các giáo xứ, các nhóm cầu nguyện lập lại việc tận hiến hàng năm này cho Đức Mẹ.

ĐTC nói: “Chúng ta đừng mệt mỏi khi giao phó chính nghĩa hòa bình cho Nữ vương Hòa bình. “Vì vậy, tôi muốn mời gọi mỗi tín hữu và cộng đoàn, đặc biệt là các nhóm cầu nguyện, cứ vào ngày 25 tháng 3 hãy lập lại hành vi tận hiến cho Đức Mẹ, để Mẹ gìn giữ chúng ta trong sự hiệp nhất và bình an.”

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng kêu gọi mọi người đừng quên cầu nguyện cho “những người tử vì đạo Ukraine đang chịu quá nhiều đau khổ”.

Năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu tất cả các giám mục trên thế giới hiệp thông với ngài thánh hiến nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ, một tháng sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga.

Từ mũi Florida đến Seattle, mỗi giáo phận Hoa Kỳ tham gia hành vi thánh hiến này dưới nhiều hình thức như Giám mục Fairbanks đã dâng lễ thánh hiến này trên bờ biển Bering, hướng về Nga, nước láng giềng của giáo phận ngài chỉ cách vài trăm dặm về phía tây.

Hành động thánh hiến này cũng được Đức Hồng Y Konrad Krajewski, đại diện Đức Thánh Cha, tại Thánh địa Fatima ở Bồ Đào Nha.

Tại Mátxcova, người Công Giáo theo dõi và cầu nguyện cùng với chương trình truyền hình trực tuyến thánh lễ của Đức Thánh Cha từ Nhà thờ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội.

Đức Trinh Nữ Maria đã yêu cầu thánh hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trong những lần hiện ra vào năm 1917.

Thánh bộ Phụng tự cho việc tận hiến cho Đức Maria là cách công khai nhìn nhận “vai trò đặc biệt của Đức Maria trong mầu nhiệm Chúa Kitô và Giáo hội, tầm quan trọng phổ quát và mẫu mực của việc Mẹ làm chứng cho Tin Mừng, tin tưởng vào sự bầu cử của Mẹ, và về hiệu quả của sự bảo trợ của Mẹ.

Trong quá khứ, một số vị Giáo hoàng đã thánh hiến Giáo hội và thế giới cho Đức Maria. Đức Giáo Hoàng Piô XII đã thánh hiến toàn thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ vào ngày 31 tháng 10 năm 1942.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II - người đã ba lần thánh hiến toàn thể Giáo hội và thế giới cho Đức Maria đã thâm tín qua hành động tận hiến cho Đức Maria, chúng ta đón nhận sự trợ giúp của Mẹ trong việc dẫn thân trọn vẹn cho Chúa Kitô.

Trước thánh lễ tận hiến vào năm ngoái, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích đây là “một hành động hoàn toàn tin tưởng của những người con, giữa sự đau khổ của cuộc chiến tàn khốc và vô nghĩa đang đe dọa thế giới, hướng về Mẹ phó thác mọi nỗi sợ hãi và đau khổ cho Mẹ.



Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **Các cháu (YLCB):** 100usd.